

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๖๘๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นในรูปแบบอื่นและให้ความช่วยเหลือและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้คงอยู่ในระบบการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ และป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ และป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout) ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



บันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ

(นายกัญจนโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (กศ.ขั้นพื้นฐาน)

โทร. ๐๓๘-๖๑๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐๓๘-๖๑๓๖๖๒

E-mail : nfeeast\_eastoc@dei.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”